

Số: 1948/TB-CTHADS

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính quý IV năm 2024

Ngày 14/10/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính quý IV năm 2024. Đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án, Chuyên viên, Kế toán của Cục và Lãnh đạo, Chấp hành việc của 10 Chi cục THADS trực thuộc.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ

Năm 2024 mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn, khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, tình hình kinh tế xã hội, thị trường bất động sản mặc dù đã có khởi sắc nhưng nhìn chung vẫn còn trầm lắng, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp, lượng việc, tiền tiếp tục tăng cao trong khi biên chế lại cắt giảm. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, kết quả các mặt công tác của các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng tiếp tục đạt được những thành tích nổi bật:

- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS ngày càng được thực hiện tốt. Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động;

- Việc tự kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế, củng cố nội bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả.

- Kết quả công tác THADS năm 2024 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao, Tổng cục THADS giao, cụ thể: về việc đạt tỉ lệ 92.60%, về tiền đạt tỉ lệ 76.42%. Theo kết quả thống kê của toàn quốc, Cao Bằng đứng đầu trong bảng xếp hạng các cơ quan THADS toàn quốc: đứng thứ 2 về việc và đứng thứ 3 về tiền.

- Các mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: (i) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý

đến ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ công chức, người lao động đều có chuyển biến tốt; (ii) Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; (iii) Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, tiếp công dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; (iv) Công tác văn phòng, tài chính kế toán đi vào nề nếp, ngày càng có nhiều tiến bộ; (v) Cơ sở vật chất được quan tâm, trang bị; (vi) Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động tiếp tục được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: (i) Việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; (ii) Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục còn chậm và thụ động, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; (iii) Việc duy trì mối đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ tại một số ít đơn vị chưa thực chất, hiệu quả chưa cao; (iv) Chất lượng công việc, năng lực, kỹ năng làm việc của một số Chấp hành viên, công chức còn hạn chế, thiếu trách nhiệm; (v) Việc thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn tình trạng ngại va chạm, lúng túng trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều ban, ngành; (vi) Việc xác minh, phân loại án còn chưa chính xác, quá trình thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn sai sót, vi phạm cơ bản; (vii) Công tác tự kiểm tra tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; (viii) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế, chưa được quan đúng mực.

2. Về một số yêu cầu, nhiệm vụ công tác THADS trong thời gian tới

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong năm 2024, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác THADS quý I và năm 2025, Cục trưởng Cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Trong thời gian chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Tổng cục; để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, đề nghị phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu ban hành quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị. Trên cơ sở đó, đề nghị các đơn vị quyết định tạm giao chỉ tiêu cho các Chấp hành viên của đơn vị mình; bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Tuyệt đối không được có tư tưởng “đứng đĩnh”, “nghỉ xả hơi”, chậm tổ chức việc thi hành án.

2.2. Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2024. Đối với các vấn đề còn hạn chế, yếu kém được phát hiện thông qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kiểm sát; những vấn đề mà Cục THADS đã triển khai, lưu ý cần nghiêm túc tiếp thu, phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm, tránh tình trạng vi phạm (nhất là những vấn đề liên quan đến chậm nộp tiền vào ngân sách, xâm tiêu tiền thi hành án, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thi hành án...).

2.3. Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 6/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

2.4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đối với công tác kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản, Thủ trưởng đơn vị phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản, đảm bảo đúng quy định.

2.5. Rà soát, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; các vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án trên 1 năm nhưng chưa thi hành xong, kiểm soát chặt chẽ số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sổ theo dõi riêng. Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc thi hành án hành chính trên địa bàn.

2.6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác để kịp thời phát hiện các thiếu sót, sai phạm. Thủ trưởng các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các Chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục THADS, nhất là các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật trong THADS.

2.7. Báo cáo, cung cấp danh sách về việc chưa có điều kiện thi hành án để Cục THADS kịp thời tổng hợp, đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS; tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS. Sử dụng thành thạo, hiệu quả phần mềm quản lý văn bản bản, chữ ký số, nâng cao kết quả chuyển đổi số trong công tác. Thực hiện nghiêm quy trình lập hồ sơ công việc.

2.8. Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác THADS. Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, chủ động tham mưu theo hướng sáng tạo, đổi mới. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS cho ý kiến giải quyết các vụ việc thi hành án phức tạp, khó khăn. Tham mưu Ban Chỉ đạo THADS định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tổ chức họp Ban Chỉ đạo. Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành hữu quan, đặc biệt là các cơ

quan trọng Khối Nội chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

2.9. Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngành vững mạnh. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các đơn vị từ Cục đến các Chi cục cho phù hợp; sử dụng người lao động theo hướng tinh gọn, 1 người làm nhiều việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong các cơ quan THADS.

2.10. Quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định. Sử dụng kinh phí tài chính được cấp đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, kiểm soát tốt và công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính quý IV năm 2024, Cục THADS thông báo để các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố biết, quán triệt và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS huyện, TP (để t/h);
- Trang TTĐT Cục THADS (để đ/t);
- Lưu: VT, VP.

**TL. CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quỳnh Mai